



ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๒๓๗๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรื้อการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๙๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนชักซ้อมความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ แต่เนื่องด้วยยังมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายหน่วยงาน ขอรื้อการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีที่มีคำสั่งให้พยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือกรณีที่พยาบาลวิชาชีพได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียน ดังนี้

๑. การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ที่ได้แจ้งเวียนชักซ้อมความเข้าใจไปแล้ว โดยหากพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในระดับตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งก็จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ดังกล่าว ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่หลักดังกล่าวตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

๒. กรณีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารตำแหน่งที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ให้พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง ๑ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน

๓. สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ใช้หลักการพิจารณาลักษณะเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๕๕